

สพฐ.ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาผลงานตามข้อคิดเห็น สภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566

นำเสนอเมื่อ : 30 ส.ค. 2566

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดรวมขับเคลื่อนข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ ในหัวข้อ
"Soft Power สภานักเรียนไทยก้าวไกลสู่สากล" และส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศจะได้รับเกียรติบัตรจากทางสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งรายชื่อสภานักเรียนของโรงเรียน
ที่ผ่านการพิจารณาผลงานตรงตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียดตาม
เอกสารที่ส่งมาด้วย และติดตามช่องทางการรับเกียรติบัตรทางเพจ Facebook สภานักเรียนระดับประเทศ สพฐ.

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/ว๖๐๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาผลงานตามข้อคิดเห็นสถานักเรียน ระดับประเทศ
ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/ว๒๗๓
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดร่วมขับเคลื่อนข้อคิดเห็นสถานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ ในหัวข้อ
“Soft Power สถานักเรียนไทยก้าวไกลสู่สากล” และส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสถานักเรียน ระดับประเทศจะได้รับเกียรติบัตรจากทางสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งรายชื่อสถานักเรียนของโรงเรียน
ที่ผ่านการพิจารณาผลงานตรงตามข้อคิดเห็นสถานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียดตาม
เอกสารที่ส่งมาด้วย และติดตามช่องทางการรับเกียรติบัตรทางเพจ Facebook สถานักเรียนระดับประเทศ สพฐ.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๒

E-mail : tsc.obec@gmail.com

ดาวนโหลดไฟล์แนบ

1. [หนังสือนำเสนอ](#)
2. [สิ่งที่ส่งมาด้วย \(ระดับดีเด่น\)](#)
3. [สิ่งที่ส่งมาด้วย \(เข้าร่วมกิจกรรม\)](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน